



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๒/๗๕๖๕



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๐๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมได้เสนอเรื่องร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. เป็นการกำหนดขึ้นเพื่อให้มีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีจราจรและจัดตั้งแผนกคดีจราจรขึ้นโดยเฉพาะต่างหากจากคดีอาญาทั่วไป เพื่อให้การพิจารณาคดีจราจรเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว โดยคดีจราจรจะขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลโดยตรง อันเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคดีจราจรได้รับการพิจารณาโทษที่สอดคล้องกับพฤติการณ์ของผู้กระทำความผิด รวมทั้งมีมาตรการคุมประพฤติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่ สร้างจิตสำนึกที่ดี และสร้างวินัยจราจรให้แก่ผู้ขับขี่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถและถนน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เรื่องและแนวประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ การปรับกระบวนการทศนในการบริหารงานศาลยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรรการร่างกฎหมายดังกล่าว เป็นการตรากฎหมายที่มีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐ ตามนัยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า ต้นทุน และผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของรัฐประกอบด้วย สำหรับงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดตั้งแผนกคดีจราจรขึ้นในศาลแขวงและศาลจังหวัดสำหรับท้องที่ที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงนั้น เห็นควรให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐